



มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเภทตำแหน่ง : กลุ่มอำนวยการ	ชื่อตำแหน่งในสายงานและระดับตำแหน่ง :
ชื่อสายงาน : เดินเรือ	- นายเรือ ระดับชำนาญการพิเศษ
ชื่อตำแหน่ง : นายเรือ	- นายเรือ ระดับชำนาญการ
- นายเรือ ระดับปฏิบัติการ	
<p>ลักษณะงานโดยทั่วไป : สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดินเรือในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและสั่งการของเรือกลเดินประเทศใกล้เคียงจำกัดเขต เรือกลเดินประเทศใกล้เคียง เรือกลเดินต่างประเทศ จำกัดเขต หรือเรือกลเดินต่างประเทศ เช่น การกำหนดเส้นทางเดินเรือ การสั่งการเดินเรือ การควบคุมอัตราความเร็วของเรือ การจัดระบบงาน การจัดวางระเบียบต่างๆ ภายในเรือ การควบคุมการปฏิบัติงานของคนประจำเรือ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง</p>	

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ
<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเดินเรือ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 	<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านเดินเรือ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญงานสูงในด้านช่างกลเรือ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 	<p><u>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงในด้านเดินเรือ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ - ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญงานสูงมากในด้านเดินเรือ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ
<p>ด้านการปฏิบัติการ</p> <p>๑. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเดินเรือ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดินตามเส้นทางที่กำหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงานการเดินเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้เรือถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย</p> <p>๒. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและรายงานผู้บังคับการเรือ เกี่ยวกับการเดินเรือและข่าวอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ข้อมูลด้านการเดินเรือเป็นปัจจุบัน</p> <p>๓. ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการเรือในกรณีผู้บังคับการเรือไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเรียบร้อย</p> <p>ด้านการวางแผน</p> <p>วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด</p> <p>ด้านการประสานงาน</p> <p>๑. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด</p> <p>๒. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>ด้านการปฏิบัติงาน</p> <p>๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับการเรือ เพื่อควบคุมการเดินเรือให้เป็นไปตามหลักการ</p> <p>๒. ควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเดินเรือในประเทศและระหว่างประเทศ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมอัตราความเร็วของเรือให้เดินตามเส้นทางที่กำหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบำรุงรักษาหรือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงานการเดินเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้เรือถึงที่หมายอย่างเรียบร้อยปลอดภัย</p> <p>๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ</p> <p>ด้านการวางแผน</p> <p>วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด</p> <p>ด้านการประสานงาน</p> <p>๑. ประสานการทำงานร่วมกัน โดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์</p> <p>๒. ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย</p>	<p>ด้านการปฏิบัติการ</p> <p>๑. ปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับการเรือ เพื่อควบคุมการเดินเรือให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างปลอดภัย</p> <p>๒. ควบคุมการปฏิบัติการเกี่ยวกับงานเดินเรือในประเทศ และระหว่างประเทศ งานควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับการเดินเรือ การวางแผนการเดินเรือ ควบคุมการเดินเรือให้เดินตามเส้นทางที่กำหนด การเลือกที่จอดเรือ การดูแลและบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการเดินเรือ ปฏิบัติงานการเดินเรือที่มีปัญหายุ่งยากทางเทคนิคด้วยตนเอง เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>๓. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>ด้านการวางแผน</p> <p>วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนงาน โครงการของหน่วยงานระดับสำนักหรือกอง มอบหมายงาน แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด</p> <p>ด้านการประสานงาน</p> <p>๑. ประสานการทำงานร่วมกันในทีมงาน โดยมีบทบาทในการชี้แนะ จูงใจทีมงานหรือหน่วยงานอื่นในระดับสำนักหรือกอง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด</p> <p>๒. ชี้แจงให้ข้อคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการหรือคณะทำงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน</p>

หน้าที่ความรับผิดชอบตามระดับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ
<p>ด้านการบริการ</p> <p>๑. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในทางวิชาการเกี่ยวกับการเดินเรือแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ</p> <p>๒. จัดการอบรม เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้แก่บุคลากรประจำเรือได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ด้านการบริการ</p> <p>๑. เสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินเรือในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>๒. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเดินเรือเพื่อประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย แผนงาน แนวทางหลักเกณฑ์และมาตรการของส่วนราชการ</p> <p>๓. เผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้แก่บุคลากรประจำเรือได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>	<p>ด้านการบริการ</p> <p>๑. เสนอแนะการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หลักการ ระเบียบปฏิบัติ ตลอดจนแนวทางการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเดินเรือในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย</p> <p>๒. ให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเดินเรือเพื่อประโยชน์ในการวางแผน กำหนดนโยบาย แผนงาน แนวทาง หลักเกณฑ์และมาตรการของส่วนราชการ</p> <p>๓. ชี้แจงและแก้ไขข้อขัดแย้งเกี่ยวกับงานเดินเรือ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการความรู้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป</p>

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ
<p>๑. มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนด ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้</p> <p>๑.๒ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือหรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้</p> <p>๑.๓ ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาการเดินเรือ หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้</p> <p>๑.๔ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้</p> <p>และ</p> <p>๒. ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้</p> <p>๒.๒ ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๕๐๐-๓,๐๐๐ ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้</p>	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายเรือ ระดับปฏิบัติการ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนายเรือ ระดับปฏิบัติการ</p> <p>- วุฒิปริญญาตรี มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ</p> <p>- วุฒิปริญญาโท มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ</p> <p>- วุฒิปริญญาเอก มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี</p>	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายเรือ ระดับปฏิบัติการ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนายเรือ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี</p>

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง		
ระดับปฏิบัติการ	ระดับชำนาญการ	ระดับชำนาญการพิเศษ
๒.๓ ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด ๓,๐๐๐ ตันกรอสหรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้		

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด